

Ngày 03/7/2021, đũa hòa chung không khí khđi hđp tác xã toàn thđi giđi chào mđng ngày Hđp tác xã quđc tđi đn thđ 99, Trđng Cán bđ Quđn lý Nông nghiđp và Phát triđn nông thôn II tđ chđc buđi Hđi thđo vđi chđ đđ “Hđp tác xã – Nhđng đđ u đđ n hình thành và phát triđn” vđi mđc đđch tìm hiđu, đđi đđi quá trình ra đđi, hình thành và phát triđn cũng nhđ vai trò cđa khđi hđp tác xã trên toàn thđi giđi. Trong bđi cđnh đđi n biđn phđc tđp cđa đđch Covid-19 đđ Thành phđ Hđ Chí Minh, buđi hđi thđo đđc tđ chđc đđi i hình thđc trđc tuyđn nhđng vđn thu hút đđng đđo gđn 30 giđng viên đđ các Khoa, Trung tâm trong toàn trđng tham đđ.



Hình: Tđp thđi giđng viên cđa Trđng đđng tham gia buđi hđi thđo trđc tuyđn

Ngày Hđp tác xã Quđc tđi (CoopDay) năm nay đđc tđ chđc vào ngày 03 tháng 7 năm 2021 vđi thông đđi p “Cùng nhau xây đđng đđi mđt thđ giđi tđ t đđp hđn”. Thông đđi p này đđc đđa ra trong bđi cđnh cđc đđu kinh tđ và xã hđi cđa nhđu quđc gia trên thđ giđi đđng bđ phá hđy bđi đđi đđch Covid-19.

Sđ khđc liđt cđa đđi đđch Covid-19 đđ đđi nhđng thiđt hđi nđng nđ vđ kinh tđ đđ rđt nhđu quđc gia và đđi đđch này vđn chđa kđt thúc mà đđng ngày càng trđm trđng hđn. Hđp tác xã, mđt chđ thđ không còn xa đđ trong hđt đđng sđn xuđt, kinh doanh đđ tđt cđ các quđc gia trên thđ giđi, đđ tđng bđđc chđng minh đđc vai trò cđa mình, đđc biđt là trong nhđng năm vđa qua. Các thành viên hđp tác xã trên toàn thđi giđi vđn tiđp tđc gđn kđt đđ cùng đđi mđt vđi nhđng thách thđc đđn vđ y tđ, kinh tđ, văn hóa, xã hđi, đđng thđi cùng xác đđnh các giđi pháp đđ phát triđn bđn vđng vì mđt tđđng lai chung.

Hđn mđt tđ thành viên cđa các hđp tác xã trên toàn thđi giđi đđ minh chđng khđ năng chđng chđu, phđc hđi và hđ trđc đđng phát triđn mđnh mđ hđn trong đđi đđch Covid-19 bđng tinh

thành đoàn kết. Mô hình kinh doanh lấy con người làm trung tâm của các hợp tác xã nông phó kết hợp với các tác động của đổi mới, duy trì bền vững, góp phần giảm thiểu sự bất bình đẳng và tạo ra sự thịnh vượng chung. Thông qua hợp tác xã, không một ai phải đứng đống đổ nát vì cuộc khủng hoảng kinh tế như đổi mới lần này.

Tinh thần hợp tác cùng nhau phát triển bền vững và mô hình kinh doanh lấy con người làm trung tâm lan tỏa ra hầu hết các hợp tác xã trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Trong giai đoạn 2020 – 2021 khi đất nước phải đối mặt với những thiệt hại vô kinh tế do đại dịch Covid-19 mang lại, các hợp tác xã Việt Nam bằng tinh thần hợp tác và đoàn kết cùng nhau khắc phục những thiệt hại về kinh tế, y tế, văn hóa, xã hội và cùng nhau đứng dậy tái thiết đất nước.

Những chính sách thúc đẩy và phát triển hoạt động của các hợp tác xã thể hiện khá rõ tinh thần này và luôn nhận được sự quan tâm sát sao của các cấp chính quyền. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh “Người nông dân phải là chủ thể, là trung tâm. Mọi hoạt động của các đơn vị phải xoay quanh người nông dân, phải nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho họ”. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới ngành Nông nghiệp phải chú trọng là công tác phát triển mạnh mẽ, hợp lý hình thức hợp tác xã gắn với tái cấu trúc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trọng tâm Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là đơn vị số một công lập thuộc Bộ với chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tài vụ cho các cấp quan, đơn vị trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có lĩnh vực hợp tác xã. Trong thời gian vừa qua, Trọng tâm đã thực hiện nhiều dự án bồi dưỡng nguồn nhân lực, dài hạn đối với các hợp tác xã ở các tỉnh phía Nam, tài vụ cho nhiều hợp tác xã trong các hoạt động pháp lý, sản xuất, kinh doanh,... Hoạt động thông điệp năm 2021 của Liên minh Hợp tác xã quốc tế, Trọng tâm cam kết tiếp tục đồng hành cùng với các hợp tác xã trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tài vụ để phát triển hợp tác xã ngày càng vững mạnh hơn, phát huy tốt vai trò của hợp tác xã đối với việc phát triển bền vững nền kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Buổi hội thảo được tổ chức với chủ đề “Đổi mới hình thức” cùng tìm kiếm ý nghĩa và những màu sắc trên lá cờ của Liên minh Hợp tác xã quốc tế. Những từ khóa như “dũng cảm”, “hy vọng”, “quan tâm”, “hợp tác cùng phát triển”, “chân thực”, “kiên nhẫn”, “tôn trọng” đã phần nào thể hiện được đức tính, vai trò và trách nhiệm cũng như quy chuẩn của các hợp tác xã trên toàn thế giới. Đức tính trong bối cảnh các quốc gia trên toàn thế giới phải đối mặt với những hậu quả mà đại dịch Covid-19 gây ra về kinh tế, các hợp tác xã trên toàn thế giới rất cần sự dũng cảm,

niềm hy vọng, sự quan tâm, hợp tác cùng phát triển, sự kiên nhẫn,... để cùng khốc phục nhữg thiế t hữi vữ kinh tữ và đữa ra đữc nhữg giữi pháp hữu hiữu, thiế t thữc đữ cùng sát cữnh hữg tữi mữt chũn trữi mữi, hữg tữi sữ phát triữn bữn vữg trong tữg lai.

Buữi hữi thữo điữn ra sữi nữi vữi nhiữu chữ đữ đữc trữnh bày, thữo luữn, tữ nhữg ý tữg sữ khai ban đữu vữ hữp tữc xữ cữa Rochdale đữn nhữg cữ sữ hình thữnh nẽn khuõn khữ pháp lý đữu tiẽn vữ hữp tữc xữ Anh, lữ ch sữ hình thữnh và phát triữn cữa hữp tữc xữ Viữt Nam và nhữg quy đữnh pháp luữt Viữt Nam vữ hữp tữc xữ. Mữi chữ đữ đữu mang lữi nhữg kiữn thữc bữ ích, lữ thữ cho tữt cữ các giữg viẽn tham đữ, tữo sữ hào hữg tữg trong trao đữi và chia sữ nhữg kinh nghiữm quý báu đữ tích lữy trong suữt quá trữnh giữg đữy, tữ vữn hữp tữc xữ. Nữi dung cữa tữg chữ đữ sữ đữc trữnh bày trong các bài viữt sữp tữi hy vữg mang lữi cho ngữi đữc nhữg kiữn thữc bữ ích vữ sữ hình thữnh và phát triữn cữa khữi hữp tữc xữ trên toũn thữ giữi cũg nhữ Viữt Nam.